



๒๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จำนวน ๑ ฉบับ
ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) ๐๖๒๔/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ในการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางขุนพรหม ชั้น ๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย จึงขอให้อำเภอทุกอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้อำเภอดำเนินการตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) ๐๖๒๔/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) และพิจารณาขยายผลแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน/ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ผู้นำชุมชนในท้องที่ท้องถิ่น เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สร้างการรับรู้ในการดำเนินงานดังกล่าว ให้กับชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง

๒. ขอให้อำเภอพิจารณาดำเนินการหามาตรการ และแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน ด้านงานจิตอาสาด้วยการกำหนดความชัดเจนของการดำเนินการระหว่างงานจิตอาสาภาคประชาชนและ โครงการ/กิจกรรมจิตอาสาของภาครัฐ เพื่อป้องกันการทำงานที่ซ้ำซ้อน และส่งเสริมให้ประชาชนภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม/โครงการในการดำเนินการ ขับเคลื่อนงานของจิตอาสาภาคประชาชน โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

๓. ขอให้อำเภอพิจารณาภารกิจงานด้านจิตอาสา และดำเนินการตามแนวทางการอำนวยการ ประโยชน์ให้ความสะดวกในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ความทุกข์ยากให้กับประชาชน พร้อมทั้ง เน้นย้ำความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ทั้งนี้ การแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่/ การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบชุดจิตอาสา ทุกครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่/กิจกรรมดังกล่าว

/เพื่อให้การดำเนินการ...

เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยขอให้อำเภอ
พิจารณาดำเนินการตามมติที่ประชุมข้างต้น และมอบหมายให้ นายเฉลิมชาติ กองแสง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๓๘๙๗ หรือหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๑๔๑๗ ๒๗๔๑ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฉลิมพล มั่งคั่ง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายอำนวยการ

ศอ.จอส.พระราชทาน จ.มท.

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗

3/4

ด่วนที่สุด

ที่ มท (บกปภ) ๐๒๒๕/ว ๒๕



กองบัญชาการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ถนนอุทองนอก กทม. ๑๐๓๓๐๑

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาร์บอนมอนอกไซด์ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปี ประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) มีค่าเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยสถานการณ์ดังกล่าว สาเหตุหลักเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งโดยธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ อาทิ การคมนาคมและขนส่ง การเผาในที่โล่ง การเกิดไฟป่า ภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และหมอกควันข้ามแดน เป็นต้น ประกอบกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสภาพภูมิประเทศ ในบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงที่ลมสงบ ส่งผลให้ระดับเพดานการลอยตัว และการกระจายตัวของฝุ่นละอองอยู่ในระดับต่ำ การไหลเวียน และถ่ายเทของอากาศไม่ดี จึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ เพิ่มสูงขึ้นบางช่วงเวลาในหลายพื้นที่

เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาร์บอนมอนอกไซด์ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" จึงให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ทางใต้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ในพื้นที่ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทิศทางลม การเกิดจุดความร้อน (Hotspot) โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ภาพถ่ายดาวเทียม การใช้ระบบแอปพลิเคชันต่าง ๆ ในการสนับสนุนการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนประชาชน ให้ผู้อำนวยการในแต่ละระดับได้

๒. พยากรณ์ และจัดทำแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยง ทั้งพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมทาง และพื้นที่ชุมชน ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติในแต่ละระดับตามกลไกเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) การมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานในแต่ละพื้นที่ถึงระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน อย่างชัดเจน การปรับปรุงข้อมูลทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงาน และให้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง

๓. เน้นย้ำการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) โดยกำชับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ได้แก่ ยานพาหนะ การก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน โดยให้นำผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา ปรับใช้ในการขยายผลการดำเนินการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ

๕. ให้มีความ...

4/4

-๒-

๔. ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนอาสาสมัครที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการรัฐ โดยจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ส่วนบุคคลที่มีความเหมาะสมตามบทบาทภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนหาชุดและก้านสูดอากาศ และค่าใช้จ่ายตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งพิจารณาแหล่งงบประมาณ หรือแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนสำหรับการประกันภัยให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

๕. เมื่อสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ในพื้นที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น ให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๕.๑ ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ ใช้กลไกตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นหลัก ร่วมกับกฎหมาย และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวก สั่งการ และบูรณาการกำลังพล ทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้เป็นไปตามระบอบบัญชาการเหตุการณ์

๕.๒ ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์รุนแรง ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานฝ่ายทหาร ฝ่ายพลเรือน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา ที่มีทักษะความชำนาญ ประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยที่เหมาะสม เข้าแก้ไขปัญหามันในพื้นที่ที่มีผลกระทบ หรือก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) โดยทันที สำหรับกรณีการเกิดไฟป่าในพื้นที่ที่กั้นกั้นภาคพื้นดินเข้าถึงยาก และมีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหา ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่มีอากาศยาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุโดยเร็ว

๕.๓ การดูแลสุขภาพประชาชน ให้มอบหมายหน่วยงานด้านสาธารณสุข จัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลประชากรกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้ข้อมูลด้านสุขภาพ แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชัดพื้นที่ และระบบบริการประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) หรือท้องปลอดภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มีความเหมาะสมตามแนวทาง และมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

๕.๔ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ และเกิดความร่วมมือกันถึงผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ข้อกำหนด และมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ

๖. รายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินงานของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ผ่านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(อนุพงษ์ เต๋าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๖๖

โทรสาร ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๖๖